

บริษัทวิจัย Ovum จัดอันดับซีเอ เทคโนโลยี เป็น ผู้นำตลาดในด้าน APM

ซีเอ เทคโนโลยี ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “ผู้นำตลาด” จากการจัดเรตติ้งของบริษัทวิจัยอิสระ Ovum ในรายงานประจำปี Ovum Decision Matrix ที่วัดค่าประสิทธิภาพของโซลูชันในงานบริหารจัดการแอปพลิเคชัน (APM) โดยรับคะแนนสูงสุดถึง 9 ประเภทด้วยกัน

รายงานฉบับนี้ได้จัดอันดับโซลูชัน APM จากผู้ผลิต 10 รายโดยประเมินจากความสำเร็จในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยี การตลาด และผลกระทบในตลาดเป็นต้น ซึ่งทางซีเอ เทคโนโลยีได้รับการยกย่องในด้าน ความหลากหลายและลงลึกในรายละเอียดของขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการแข่งขันในตลาด และผลกระทบต่อตัวตลาดในภาพรวม นอกจากนี้ยังได้คะแนนสูงสุดในด้านขอบเขตในการใช้งานของตัวโซลูชัน การพัฒนา และทดสอบคุณภาพ การปฏิบัติงาน เซอร์วิสคลาวด์ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

รายงานฉบับดังกล่าวยังได้ระบุด้วยว่า “โซลูชัน CA APM เป็นโซลูชันระดับเอนเทอร์ไพรซ์ที่มีประวัติการใช้งานยาวนาน และดึงเอาขีดความสามารถของซีเอ เทคโนโลยีที่มีในด้านโซลูชัน SA เช่น การรวมเลเยอร์การทำงานที่รวมเอาเซกเมนต์ของดาต้าเซ็นเตอร์ เน็ตเวิร์ก และโครงสร้างระบบอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกันกับแอปพลิเคชันและเซอร์วิส โดยริลีสล่าสุด คือ CA APM 9.5 มีขีดความสามารถเพิ่มเติมในด้านระบบวิเคราะห์ การติดตามมอนิเตอร์คลาวด์ ซึ่งทำให้โซลูชัน CA APM เป็นผู้นำในด้านโซลูชัน APM ”

“พวกเรา รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและเทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารงาน และผลกระทบที่มีต่อตัวตลาดในครั้งนี้” สตีเฟน ไมลส์ รองประธาน ฝ่ายงานควบคุมคุณภาพงานเซอร์วิส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัทซีเอ เทคโนโลยีกล่าว “ที่ผ่านมา โซลูชันระบบ CA APM ได้มีการใช้งานในบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ของโลกมากมายเพื่อให้มั่นใจเสมอในด้านผลผลิตภาพการทำงาน รายได้ และรักษาคุณภาพงานเซอร์วิสให้พนักงาน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์วางใจและพึงพอใจในการใช้งาน ”

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชันในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ www.ca.com